



PRKUnews

ฉบับที่ 6 : 29 มีนาคม 2567

Story : Pakamas Thanapattanapongs

ประกาศเกียรติคุณ  
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖  
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗



# มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณระดับดี (Leveraging) การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร

ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการนิเทศและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับดี (Leveraging)” จากนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564-2566 จัดโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้อง Galleria โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักรกรุงเทพฯ โอกาสนี้ นางพงศ์พวง เบนทรหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานภาครัฐ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 111 หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 1 ใน 17 หน่วยงานภาครัฐ





1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  - หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 13 หน่วยงาน
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 6 หน่วยงาน
  - หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 5 หน่วยงาน
  - หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 หน่วยงาน
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 22 หน่วยงาน
  - หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 17 หน่วยงาน
  - หน่วยงานที่มีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 หน่วยงาน

ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ระดับดี (Leveraging) ซึ่งในการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรนั้น เป็นการประเมินโดยกรมบัญชีกลาง และมีคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณารับรองผลการประเมิน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมบัญชีกลางได้กำหนด หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักสากล อาทิ โครงสร้างและสายการรายงาน ความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถของบุคลากร การวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ และส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพของงาน ที่มุ่งเน้นประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน อาทิ หัวข้อของงานตรวจสอบ คุณภาพของการตรวจสอบ และคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ

โดยปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งว่าแนวโน้มที่หน่วยงานมีผลการประเมินดีขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินมีจำนวนมากขึ้น สำหรับการมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับที่ได้รับการมอบประกาศเกียรติคุณจำนวน 41 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงบริบทของประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันกับกรมบัญชีกลาง รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการดำเนินงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ในภาพรวมของประเทศต่อไป

